

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้มาประชุม ๑๔ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๓๑ คน

ลำดับที่	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจ่านิ่ง สิงหนันท์	ประธานสภาอบต.นิคม	จ่านิ่ง สิงหนันท์	
๒	นายสมบูรณ์ ยุติรัมย์	รองประธานสภาอบต.นิคม	สมบูรณ์ ยุติรัมย์	
๓	นางบัวไข สุภะรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	บัวไข สุภะรักษ์	
๔	นายผาแดง คำหงษา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	ผาแดง คำหงษา	
๕	นายสนอง บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	สนอง บุญศิริ	
๖	นายกิจปรกร จะโรรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	กิจปรกร จะโรรัมย์	
๗	นายประมวล มหาอาจ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	-	
๘	นางพรรณวดี งามสะพรั่ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	พรรณวดี งามสะพรั่ง	
๙	นายอภิวัฒน์ จาบุรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	อภิวัฒน์ จาบุรี	
๑๐	นายบุญทัน คำสุด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	บุญทัน คำสุด	
๑๑	นายทวีศักดิ์ อินสำราญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	ทวีศักดิ์ อินสำราญ	
๑๒	นายถาวร วรรณา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	ถาวร วรรณา	
๑๓	นายสมพร ทองแมน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๑	สมพร ทองแมน	
๑๔	นายสุน แสนดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๓	สุน แสนดี	
๑๕	นายภูริต ชื่นรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๔	ภูริต ชื่นรัมย์	
๑๖	นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล	เลขานุการสภาอบต.	สุรวุฒิ ปองวัฒนากุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	คณะผู้บริหาร			
๑	นายบุญมี ม่วงศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญมี ม่วงศรี	
๒	นางสาววารากรณ์ ยมรัตน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	วารากรณ์ ยมรัตน์	
๓	นายบุญจันทร์ ดวงทุ่งสา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญจันทร์ ดวงทุ่งสา	
๔	นายประพันธ์ บุญเยี่ยม	เลขานุการนายก อบต.	ประพันธ์ บุญเยี่ยม	
๕	นางพวงผกา จันทร์ศรี	ที่ปรึกษาฯ (ข้าราชการบ้านญาติ)	-	
๖	นายบุญทัน แก้วทองนอก	ที่ปรึกษาฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	บุญทัน แก้วทองนอก	
๗	นายคุณ พวงศรี	ที่ปรึกษาฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	-	
	พนักงานส่วนตำบล			
๘	นายสมปอง ศรีสง่า	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมปอง ศรีสง่า	
๙	นางทัศนีย์ สืบเจริญเพชร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	-	
๑๐	นายปรีชาพล ปิตตาปัดโต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปรีชาพล ปิตตาปัดโต	
๑๑	นายภัทรพงษ์ สุดใจ	หัวหน้าสำนักปลัด	ภัทรพงษ์ สุดใจ	
๑๒	นางศศิชา แก้วขวัญไกร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ศศิชา แก้วขวัญไกร	

๑๓	นางนิราวรรณ จันทราช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	นิราวรรณ จันทราช
๑๔	นางสาวรุจิรา ปองวัฒนากุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	รุจิรา ปองวัฒนากุล
๑๕	นายธราพงษ์ จันทศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ธราพงษ์ จันทศรี
๑๖	นางวงเดือน สุขนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	วงเดือน สุขนา
๑๗	นางสาวรุ่งทิwa ชุมสาย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	รุ่งทิwa ชุมสาย
๑๘	นางสาวสุนิสา เชื้อมรัมย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	สุนิสา เชื้อมรัมย์
๑๙	นางสาวจันทิมา กองรัมย์	พนักงานจ้างทั่วไป	จันทิมา กองรัมย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว (จำนวน ๑๔ คน) เลขานุการสภาอบต. เชิญประธานสภาอบต. เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- การประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานสภา

ชี้แจงรายงานการประชุม ให้ที่ประชุมตรวจจายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม (๑๔ เสียง)

ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- วาระที่ ๒ แปรญัตติ

ประธานสภา

เนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการไปแล้วนั้น และที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการขึ้นแปรญัตติแล้ว ลำดับต่อไปกระผมขอดำเนินการประชุมวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ

ที่ประชุม

นายถาวร วรรณา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอคุณสมาชิกสภาอบต.ที่เสนอให้กระผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลังจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภา อบต.นิคม พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอรับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐น. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-

๑๖.๓๐น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดที่ยื่นญัตติหรือข้อสงสัยให้กับคณะกรรมการแปรญัตติได้ทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะผู้บริหารเสนอในรายละเอียดทุกแผนงาน ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๒ ท่าน อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลำดับต่อไป

นายสมพร ทองแมน กรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระผมเห็นชอบทุกแผนงานในร่างข้อบัญญัติฯ อาทิ งานวัสดุ หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน และขอให้คณะผู้บริหารดูแลเรื่องภาษีประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายกิจปรกร จະโรรัมย์ กรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ในห้วงระยะเวลาเสนอรับคำแปรญัตติที่กำหนดนั้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดยื่นคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอ เพราะร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแผนงานแล้ว

นายถาวร วรธนา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๒ ท่าน สรุปการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมทั้งฉบับไว้ด้วยมติเอกฉันท์ จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
นายภูริต ชื่นรัมย์ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๒๔ สอบถามเรื่องงบประมาณจัดสรรในเรื่องไฟฟ้าการเกษตรและการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา มีงบประมาณจัดสรรให้ในปีงบประมาณนี้หรือปีงบประมาณถัดไปหรือไม่

นายก อบต.

ชี้แจงเรื่องของไฟฟ้าการเกษตร ขอให้นายภูริต ชื่นรัมย์ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๒๔ ทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เพื่อที่ทางเราจะได้นำดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สตึก ส่วนของอุปกรณ์กีฬาขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมไม่ได้นำเรื่องเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จึงขอดำเนินการเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นการโอนงบประมาณแทน

ที่ประชุม

นายผาแดง คำหงษา สมาชิกสภา อบต หมู่ ๓ ขออนุญาตสอบถามท่านนายก เกี่ยวกับปัญหาเรื่องถังขยะจากที่ท่านนายกได้อนุมัติจัดซื้อถังขยะเพิ่มให้กับประชาชนไปแล้วนั้น พบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากถังขยะเก่าได้เสื่อมโทรมเป็นจำนวนมากจากการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประชาชนต้องการถังขยะเพิ่มมากขึ้น และอีกเรื่อง ท่านนายก ชาวบ้านบ้านดงยายเกา หมู่ ๓ ขอขอบคุณท่านนายกที่ดูแลในเรื่องโครงการก่อสร้างถนนรวมถึงการเข้าไปดูแลเกี่ยวกับงานวัดของบ้านดงยายเกา หมู่ ๓

นายก อบต.

ชี้แจง นายผาแดง คำหงษา สมาชิกสภา อบต หมู่ ๓ ได้แจ้งให้ทราบว่ามิใช่ชาวบ้านต้องการถังขยะจำนวนมาก และเมื่อ ๒ วันก่อนที่ผ่านมา ผมได้อนุมัติจัดซื้อถังขยะจำนวน ๑๐๐ ถัง ปรากฏว่ามีชาวบ้านแจ้งความประสงค์มาเพียง ๘๐ ราย และขอเพิ่มอีกจำนวน ๒๐ ถัง หากขอเกินจำนวน ๒๐ ถังขึ้นไป คงต้องรอรอบถัดไป

ที่ประชุม

นายสนอง บุญศิริ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๕ กระผมมีเรื่องสอบถามท่านนายก เกี่ยวกับถนนเส้นบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๒๓ ไปยังเทศบาลศรีสตึก ชาวบ้านฝากมาแจ้งท่านนายกว่าถนนเส้นบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๒๓ ไปยังเทศบาลศรีสตึก มันแคบทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตรงถนนเส้นดังกล่าว จึงอยากให้ท่านนายกขยายความกว้างของถนนเพิ่ม เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านสะดวกมากขึ้น

นายก อบต.

ชี้แจงนายสนอง บุญศิริ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๕ เรื่องขยายถนนจากบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๒๓ ไปยัง ถนนเทศบาลศรีสตึก ถนนเส้นบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๒๓ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้ดำเนินการขยายถนนแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมอุทิศที่ดินให้ ทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมดำเนินการขยายได้แค่ช่วงวัดป่า ๘๐ ไร่ ไปยังเขตเทศบาลศรีสตึก จึงขอเรียนท่านว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจะดำเนินการขยายถนนเส้นนี้อีกไม่นาน

ประธานสภา **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา**

เชิญเลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๙ ผู้ที่ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ คณะกรรมการปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาที่เสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการปรญัตติ ในกรณีสมาชิก สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการปรญัตติได้พิจารณา แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในตอน ใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการปรญัตติ เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การลงความเห็นของกรรมการปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือมีคณะกรรมการปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ข้อ ๕๔ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขอ อนุญาตจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร ญัตติ ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและเงินสงฆ์เงินต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านวาระที่ ๑ ขึ้น รับหลักการ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้ว ในวาระที่ ๒ เป็นเรื่องของการแปรญัตติและลงมติ คณะกรรมการปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับไว้ด้วยมติเอกฉันท์ จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปรญัตติให้คงร่างเดิมทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขให้คงร่าง เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานสภา **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา**

คณะกรรมการปรญัตติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการปรญัตติฯ (๑๔ เสียง)
 ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการปรญัตติฯ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
 - วาระที่ ๓ ลงมติ

ประธานสภา **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา**

เชิญเลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ ให้สมาชิกสภาอบต.ได้พิจารณาว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือไม่ และให้ประธานสภาอบต.ขอมติที่ประชุมสภาอบต.ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือไม่

ประธานสภา **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา** **เลขานุการสภา**

ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑๔ เสียง)
ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๔)

ประธานสภา

เชิญปลัดอบต.

ปลัดอบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter) จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท ขอโอนเพิ่ม จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

๕.๑.๒ ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

ค่าครุภัณฑ์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขาพับสวิง จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๓,๙๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๑๖,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๙๐๐ บาท

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter) จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

รวมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๒,๔๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

จึงขอเสนอให้สภาพิจารณานุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบแล้วต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณาการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๒๒,๔๐๐ บาท

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๒๒,๔๐๐ บาท (๑๔ เสียง) ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ขออนุมัติแก้ไขข้อความ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กองช่าง จำนวน ๑ รายการ

ประธานสภา

เชิญ ปลัด อบต.

ปลัด อบต.

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ที่ บร ๗๓๘๐๓/๑๔๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ อ้างถึงบันทึกขอรายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๓) การโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และได้ตรวจสอบพบว่าการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศคลาดเคลื่อน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขออนุมัติแก้ไขข้อความ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อความ (เดิม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท

ข้อความ (ใหม่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท

จึงขอเสนอให้สภาพิจารณานุมัติแก้ไขข้อความ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบแล้วต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

ประธานสภา

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมสภาอบต. อนุมัติแก้ไขข้อความ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติแก้ไขข้อความ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ (๑๔ เสียง)

ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๖.๒ โครงการอบรมศึกษาดูงานส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายก อบต.

ขอชี้แจงโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ซึ่งวันนี้กระผมจะดำเนินการแจกใบสมัครให้สมาชิกสภาทุกท่านเพื่อนำใบสมัครไปให้เยาวชนของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาหาเยาวชนหญิง ๒ ท่าน และในส่วนของผู้ใหญ่บ้านให้หาเยาวชนชาย ๒ ท่าน ผมได้ดำเนินการแจกหนังสือเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว มีผู้ใหญ่บ้านบางท่านแจ้งกลับผมมาว่าหาเยาวชน

ไม่ได้ ผมสมมุติว่าหมู่บ้านของท่านมีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ๑๐ ราย ก็ให้ท่านสมาชิกสภาส่งรายชื่อมาทั้ง ๑๐ ราย เพราะบางหมู่บ้านอาจจะไม่มีเยาวชน ผมจึงให้ใบสมัครไปก่อน หากเยาวชนมีเยอะเกินไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครจะดำเนินการคัดเลือกเฉพาะเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ จำนวน ๙๒ ราย จึงฝากท่านสมาชิกสภาหาเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ หากท่านได้รายชื่อแล้ว ให้รีบส่งรายชื่อมา หากท่านหาไม่ได้ให้รีบแจ้งกลับมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนคร จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลอื่นเข้าร่วมโครงการต่อไป และขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนที่กำลังก่อสร้างในขณะนี้ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก จากแยกบ้านโคกอิสระ หมู่ ๑๐ ไปยัง บ้านดงยายเกา หมู่ ๓ ต่อจากนั้นก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดงยายเกา หมู่ ๓ ไปถึงถนนลาดยางแอสฟัลติก งบประมาณถูกตัดเหลือ ๗,๓๐๐,๐๐ บาท ตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้ว และในส่วนของโครงการไฟฟ้าผันวดกรรม จากบ้านโคกอิสระ หมู่ ๑๐ ไปยังบ้านหัวช้าง บ้านตาหนัก บ้านลิ้นเกีย งบประมาณถูกตัดเหลือ ๙,๐๘๗,๐๐๐ บาท ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คงได้ดำเนินการก่อสร้างภายในเร็ววนี้ จึงขอเรียนในที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

นายภูริต ชื่นรัมย์ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๒๔ ขอสอบถามท่านนายก อบต เกี่ยวกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่บ้านไทรงาม หมู่ ๒๔ ทั้ง ๒ ราย ได้หรือไม่

นายก อบต.

ขอชี้แจง นายภูริต ชื่นรัมย์ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๒๔ โครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเราต้องเดินทางไปด้วยอยู่แล้วครับ และมีคุณวงเดือน สุขนา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอมมาใบสมัครเพิ่ม ๕ ราย ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แต่เป็นเยาวชนจากบ้านตาหนัก หมู่ ๒๑

ปลัด อบต.

โครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ จะเป็นเด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง ๑๖-๑๗ ปี หรือ ๑๘-๒๕ ปี) หากท่านสมาชิกหาไม่ได้ให้รีบแจ้งท่านนายก นายกจะได้แจ้งหมู่บ้านที่มีเยาวชนมากกว่า ๒ ราย สถานที่ไปศึกษาดูงานวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ อบรมที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนคร และเดินทางช่วงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ซึ่งเราจะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว ช่วงบ่ายก็จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่รัฐสภา แล้วมาพักที่อยุธยา เข้าเดินทางมาศึกษาดูงานวัดพนัญเชิงวรวิหาร ช่วงบ่ายเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จึงเรียนให้ท่านสมาชิกทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองของเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้

รองนายก อบต.

นายบุญจันทร์ ดวงทุ่งสา ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ สืบเนื่องจาก นายอานนท์ อินสำราญ เคยเป็นพนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอย ได้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ตอนนี้ได้ส่งตัวไปผ่าตัดที่ รพ.บุรีรัมย์ จึงอยากขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกันช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้แก่ นายอานนท์ อินสำราญด้วย ขอให้ นายสมบูรณ์ ยุครัมย์ รองประธานสภา เป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ เพื่อไปมอบน้ำใจให้แก่ นายอานนท์ อินสำราญ จำนวน ๑,๖๕๐ บาท

นายก อบต.

ขอแจ้งสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ตามที่ได้รับแจ้งจากนายสนอง บุญศิริ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๕ ว่าจะมีหม่อมหลวงสรลาลี กิตติยากร หรือ คุณน้ำผึ้ง เสด็จมาที่วัดบ้านสระกอไทร หมู่ ๕ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไม่มีหนังสือแจ้งมายังหน่วยงาน แต่เมื่อเราได้ทราบแล้ว จึงอยากให้สมาชิกทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจให้ไปร่วมรับเสด็จหม่อมหลวงสรลาลี กิตติยากร หรือ คุณน้ำผึ้ง ที่วัดบ้านสระกอไทร หมู่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. และอยากสอบถามท่านสมาชิกว่าในหมู่บ้านของท่านมีคนยากจนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่ ถ้ามีให้ท่านสมาชิกรีบแจ้งรายชื่อมาที่งานพัฒนาชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจข้อมูลต่อไป

ที่ประชุม

นายสมพร ทองมันน์ สมาชิกสภา อบต หมู่ ๒๑ ขอสอบถามท่านนายกเรื่องโครงการก่อสร้างถนนที่ผ่านมา หากถนนชำรุด มีประกันความชำรุดของโครงการนั้นหรือไม่

นายก อบต.

ขอแจ้งสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ โครงการทุกโครงการมีประกันสัญญาทั้งหมด หากโครงการไหนชำรุด ทางเราสามารถเรียกผู้รับเหมาซ่อมแซมได้ หากพบถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ขอให้สมาชิกทุกท่านได้แจ้งมาที่กองช่าง ทางกองช่างจะได้ดำเนินการออกสำรวจและเรียกผู้รับเหมาโครงการเข้ามาซ่อมแซมต่อไป

ที่ประชุม

นายผาแดง คำหงษา สมาชิกสภา อบต หมู่ ๓ ขอปรึกษาท่านนายกเรื่องโครงการศึกษาดูงานและเข้ารับการฝึกอบรมของสมาชิกสภา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

นายก อบต.

ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ การฝึกอบรมของสมาชิกสภายังคงมีต่อไป และโครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นโครงการของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ ท่าน โดยให้สมาชิกหาชาวบ้าน หมู่บ้านละ ๑๐

ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อาจจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่อุดรธานี เข้า-เย็นกลับ ซึ่งจะให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยดูแลผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย และขอฝากสมาชิกทุกท่าน ตอนนี้ใกล้จะหมดวาระแล้ว ท่านใดที่จะลงสมัครเลือกตั้งคราวหน้าเป็นสมาชิกสภาเทศบาล อยากรู้ให้ท่านขยันทำงานผมเห็นสมาชิกหลายท่านที่ขยันออกงานบ่อยๆ การไปร่วมงานทุกงานเป็นเรื่องที่ดี มีสมาชิกบางท่านได้เข้ามาปรึกษาหารือว่าจะลงเป็นทีมหรือจะลงอิสระ บางท่านก็บอกอยากลงอิสระ การลงอิสระผมว่าจะต้องเป็นคนที่ย่างขวาง แต่หากลงเป็นทีมสมาชิกร่วมกันหาเสียงช่วยกัน ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่า ผมเชื่อแน่ครับว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง อยากรู้ให้พวกท่านได้ปรึกษาหารือกันต่อไปครับ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่

ไม่มี

เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม

๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุรวุฒิ ปองวัฒนากุล ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ผาแดง คำหงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายผาแดง คำหงษา)

(ลงชื่อ) อภิวัฒน์ จาบุรี กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายอภิวัฒน์ จาบุรี)

(ลงชื่อ) พรรณวดี งามสะพรั่ง เลขานุการ/กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางพรรณวดี งามสะพรั่ง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) จำนง สิงหนันท์

(นายจำนง สิงหนันท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม